



คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ที่ ๑๖/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ ๒  
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา (ส.ถ. ๑/๑) กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อมาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลือกตั้งที่ ๒ ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเหตุให้ต้องจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง จึงได้มีประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง (ส.ถ. ๑/๑) กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำร้องว่า นายทศพล สุขแนว ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หมายเลข ๒ ผู้ถูกร้องที่ ๑ และนายสุชาติ หวังเชื้อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ถูกร้องที่ ๒ ได้มีการกระทำความผิดเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ (๒) และ (๕) กล่าวคือ ผู้ถูกร้องที่ ๑ และผู้ถูกร้องที่ ๒ ให้เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด และหลอกลวง หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคະแนนนิยมของผู้สมัครใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครอื่น

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วได้ความว่า ประเด็นที่ ๑ ผู้ร้องกล่าวหาว่า ประมาทปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ถูกร้องที่ ๒ ใช้แอปพลิเคชันไลน์ชื่อ “fixpower” เผยแพร่ข้อความและรูปภาพลงในแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มชื่อ “ม.19 บึงคำพร้อย” ว่า “ขอขอบคุณ ทีมงานจากเทศบาล นายกแสน, ผู้สมัคร สท (เอ ปทุม) และบังฟัก ที่นำหินคลุกมาลงถนนในซอยบ้านดอลา เพื่อให้ความสะดวกต่อการเดินทางเข้าออก (เนื่องจากเดิมถนนเป็นหลุมและมีน้ำขัง) ขณะนี้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ” ซึ่งข้อความว่า “สท (เอ ปทุม)” หมายถึง ผู้ถูกร้องที่ ๑ ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เห็นข้อความและรูปภาพดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้ถูกร้องที่ ๑ จะลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ว่างลง ผู้ร้องจึงเห็นว่า ผู้ถูกร้องที่ ๑ ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้ถูกร้องที่ ๒ กระทำการดังกล่าวเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกร้องที่ ๑ ปรากฏตามภาพถ่ายที่ผู้ร้องยื่นเป็นหลักฐานประกอบคำร้อง จากการไต่สวนผู้ร้องให้ถ้อยคำว่า เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๖ ตนได้รับภาพถ่ายประกอบคำร้องทางแอปพลิเคชันไลน์จากบุคคลไม่ทราบชื่อตัวและชื่อสกุล ซึ่งเป็นสมาชิกในแอปพลิเคชันไลน์ชื่อกลุ่ม “ม.19 บึงคำพร้อย” ตนคาดว่าเหตุการณ์ตามภาพถ่ายประกอบคำร้องเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีการนำหินคลุกมาซ่อมแซมถนนในซอยบ้านดอลา ชุมชนบึงตึรเราะห์มาน คลองสามวา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร และการดำเนินการนำหินคลุกมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในชุมชนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ก่อน ตนเข้าใจว่าสมาชิกในแอปพลิเคชันไลน์ชื่อกลุ่ม “ม.19 บึงคำพร้อย” คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พักอาศัยอยู่ในหมู่ที่ ๑๙ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ส่วนข้อความว่า “ผู้สมัคร สท (เอ ปทุม)” หมายถึง ผู้ถูกร้องที่ ๑ ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง จากการไต่สวนผู้ถูกร้องที่ ๑ ให้ถ้อยคำว่ามีได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหา ตนไม่ได้เป็นสมาชิกในแอปพลิเคชันไลน์ชื่อกลุ่ม “ม.19 บึงคำพร้อย” และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโพสต์ข้อความตามคำร้อง ตนทราบภายหลังจากผู้ถูกร้องที่ ๒ เป็นผู้กระทำการดังกล่าว โดยข้อเท็จจริงตามคำร้องเป็นเหตุการณ์ที่สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา นำหินคลุกมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในซอยบ้านดอลา ชุมชนบึงตึรเราะห์มาน คลองสามวา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ปรากฏภาพของตนในภาพถ่ายประกอบคำร้องเป็นเพราะในวันดังกล่าว ผู้ถูกร้องที่ ๒ ซึ่งเป็นเพื่อนของตนได้โทรศัพท์เรียกให้ตนมาที่ซอยบ้านดอลาเพื่อช่วยสังเกตการณ์การซ่อมแซมถนนดังกล่าว เมื่อไปถึงตนพบว่ามิได้มีหินคลุกกองอยู่ในซอยบ้านดอลาและมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลลำลูกกา กำลังซ่อมแซมถนน จึงปรากฏภาพถ่ายของตนตามที่ผู้ร้องยื่นเป็นหลักฐานประกอบคำร้องจากการไต่สวนผู้ถูกร้องที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ชื่อ “fixpower” และเป็นสมาชิกในแอปพลิเคชันไลน์ชื่อกลุ่ม “ม.19 บึงคำพร้อย” ให้ถ้อยคำว่ามีเหตุการณ์ตามคำร้อง ตนได้โพสต์ข้อความดังกล่าวเพื่อรายงานผลการซ่อมแซมถนนให้สมาชิกที่อยู่ในแอปพลิเคชันไลน์ชื่อกลุ่ม “ม.19 บึงคำพร้อย” ได้รับทราบเท่านั้น จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ ซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลลำลูกกา และเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ชื่อ “ผู้ใหญ่เจริญ อารีย์” และเป็นสมาชิกในแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มชื่อ “ม.19 บึงคำพร้อย” ให้ถ้อยคำว่ามีบุตรสาวของตนซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลลำลูกกา ได้เล่าให้ตนฟังว่าได้ไปร่วมสังเกตการณ์การนำหินคลุกมาซ่อมแซมถนนในซอยบ้านดอลา จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๒ ซึ่งเป็นบุตรสาวของพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ และเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๙ ให้ถ้อยคำว่ามีตนเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ชื่อ “อัสมี” และเป็นสมาชิกในแอปพลิเคชันไลน์ชื่อกลุ่ม “ม.19 บึงคำพร้อย” ตนได้ไปสังเกตการณ์การนำหินคลุกมาซ่อมแซมถนนในซอยบ้านดอลา และได้โพสต์ข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ชื่อกลุ่ม “ม.19 บึงคำพร้อย” ว่า “ขอขอบคุณ ทีมงานจากเทศบาล นายกแสน, ผู้สมัคร สท (เอ ปทุม) และบึงพิภพ ที่นำหินคลุกมาลงถนนในซอยบ้านดอลา เพื่อให้ความสะดวกต่อการเดินทาง เข้าออก (เนื่องจากเดิมถนนเป็นหลุมและมีน้ำขัง) ทางเราจะรีบดำเนินการ ให้เสร็จ” เพื่อแจ้งให้สมาชิกได้ทราบว่านายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา นำหินคลุกมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๓ และคนที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและอาศัยอยู่ในซอยบ้านดอลาให้ถ้อยคำว่ามีตนทราบว่านายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา นำหินคลุกมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในซอยบ้านดอลา จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๕ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเป็นสมาชิกในแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มชื่อ “ม.19 บึงคำพร้อย” ให้ถ้อยคำว่ามีตนทราบว่าหมู่บ้านที่ตนพักอาศัยขอให้เทศบาลตำบลลำลูกกา ดำเนินการนำหินคลุกมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๘ ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา ให้ถ้อยคำว่ามีตนเห็นว่าในวันเวลาใดไม่ปรากฏชัดได้มีประชาชน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประสานมาที่ตนเพื่อขอความช่วยเหลือให้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในซอยบ้านดอลา จึงสั่งการให้ปลัดเทศบาลตำบลลำลูกกา นำหินคลุกไปซ่อมแซมถนนดังกล่าว จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๙ ซึ่งเป็นปลัดเทศบาลตำบลลำลูกกา

ให้ถ้อยคำสอดคล้องกับพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๘ และให้ถ้อยคำเพิ่มเติมว่า ถนนในซอยบ้านดอลา เป็นถนนสาธารณะที่เทศบาลตำบลลำลูกกาได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน แต่เมื่อมีการร้องเรียน จึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยนำหินคลุกที่ได้จากการขุดถนนหน้าเทศบาลเพื่อจะทำถนนคอนกรีตมาถมถนน ในซอยดังกล่าวไปก่อน โดยถมเฉพาะที่เป็นหลุมบ่อช่วงท้ายซอย จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑๐ ถึงคนที่ ๑๓ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ได้อ่านข้อความตามที่ปรากฏในภาพถ่าย ประกอบคำร้องแล้ว มิได้มีผลเป็นการจงใจให้ลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกร้องที่ ๑

เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนรับฟังได้ว่า จากการไต่สวนผู้ถูกร้องที่ ๑ พยานที่ไต่สวน ประกอบคนที่ ๘ ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา และพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๙ ซึ่งเป็นปลัดเทศบาล ตำบลลำลูกกาให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ในเหตุการณ์ตามคำร้องเป็นกรณีเทศบาลตำบลลำลูกกาได้นำหินคลุก มาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในซอยบ้านดอลา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามที่ได้รับการร้องขอ จากประชาชนในชุมชนดังกล่าว ประกอบกับการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๓ และคนที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและอาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา เป็นผู้สั่งการให้ซ่อมแซมถนน โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ถูกร้องที่ ๑ มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และเมื่อ พิจารณาข้อความที่ผู้ถูกร้องที่ ๒ ได้โพสต์ในแอปพลิเคชันไลน์ชื่อกลุ่ม “ม.19 บึงคำพร้อย” ว่า “ขอขอบคุณ ทีมงานจากเทศบาล นายกแสน, ผู้สมัคร สท (เอ ปทุม) และบังฟีก ที่นำหินคลุกมาลงถนนในซอยบ้านดอลา เพื่อให้ความสะดวกต่อการเดินทางเข้าออก (เนื่องจากถนนเดิมเป็นหลุม และมีน้ำขัง) ขณะนี้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้วครับ” เป็นเพียงการบอกเล่าหรือแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวให้สมาชิกในแอปพลิเคชันไลน์ชื่อกลุ่ม “ม.19 บึงคำพร้อย” ดังกล่าวได้ทราบ ซึ่งไม่เข้าข่ายหรือมีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือจงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม ของผู้สมัครใด เพื่อจงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกร้องที่ ๑ ตามที่มีการกล่าวหา ประกอบกับ พยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑๐ ถึงคนที่ ๑๓ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ได้อ่าน ข้อความตามที่ปรากฏในภาพถ่ายประกอบคำร้องแล้ว มิได้มีผลเป็นการจงใจให้ลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกร้องที่ ๑ และจากการไต่สวนไม่พบว่าผู้ถูกร้องที่ ๒ เป็นผู้ช่วยหาเสียงของผู้ถูกร้องที่ ๑ หรือผู้ถูกร้องที่ ๑ นำเหตุการณ์ ดังกล่าวไปอ้างหรือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งของตน อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่ามีการ กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องที่ ๑ และผู้ถูกร้องที่ ๒ กระทำการ อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ (๒) และ (๕)

ประเด็นที่ ๒ ผู้ร้องกล่าวหาว่า เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ถูกร้องที่ ๑ ได้ใช้บัญชี ผู้ใช้เฟซบุ๊กของผู้ถูกร้องที่ ๑ ชื่อ “เอ ปทุม” โพสต์ข้อความว่า “#นายกแสน : ส่งเจ้าหน้าที่ : นำหินคลุก : มาลง #ซอยถนนบ้านดอลา : เพื่อสะดวกต่อการเดินทางเข้าออก (เนื่องจากถนนเดิมเป็นหลุม เป็นบ่อ และมีน้ำขัง : มี #ผู้ใหญ่อัสมี่ หมู ๑๙ ลงดูแลเจ้าหน้าที่ ณ (#ชุมชนบัตติระหะมานคลองสามวา) ประสานงานโดย #เอ\_ปทุม : #บังฟีกเจ็ดประจันบาน #ทีมงานนายกแสน” พร้อมกับภาพถ่ายที่มีผู้ถูกร้องที่ ๑ อยู่ในบริเวณที่มีการซ่อมแซม ถนนดังกล่าว ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกร้องที่ ๑ เป็นการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน และหลอกลวงผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เข้าใจว่าผู้ถูกร้องที่ ๑ เป็นผู้ประสานงานให้มีการนำหินคลุกมาซ่อมแซมถนนในซอยบ้านดอลา เพื่อจงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน ให้แก่ตนเอง ปรากฏตามภาพถ่ายที่ผู้ร้องยื่นเป็นหลักฐานประกอบคำร้อง จากการไต่สวนผู้ร้องให้ถ้อยคำ ตามข้อเท็จจริงในคำร้อง จากการไต่สวนผู้ถูกร้องที่ ๑ ให้ถ้อยคำว่า ตนได้ใช้บัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กของตนชื่อ “เอ ปทุม” โพสต์ข้อความและรูปภาพดังกล่าว เนื่องจากตนเป็นทีมงานของนายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา และ ทราบว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยบ้านดอลาได้รับความเดือดร้อนในการใช้ถนนในช่วงที่มีน้ำท่วมหรือฝนตกหนัก จึงแนะนำให้ชาวบ้านไปแจ้งสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด จากการไต่สวน

พยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ คนที่ ๒ และคนที่ ๕ ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่และผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ทราบว่าเทศบาลตำบลลำลูกกาเป็นผู้ดำเนินการนำหินคลุกมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในซอยบ้านดอลา และจากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๘ ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกาให้ถ้อยคำที่ว่า วันเวลาใดไม่ปรากฏชัดได้มีประชาชน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประสานมาที่ตนเพื่อขอความช่วยเหลือให้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในซอยบ้านดอลา จึงสั่งการให้ปลัดเทศบาลตำบลลำลูกกาให้นำหินคลุกไปถมซ่อมแซมถนนดังกล่าว จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๙ ซึ่งเป็นปลัดเทศบาลตำบลลำลูกกาให้ถ้อยคำสอดคล้องกับพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๘ และให้ถ้อยคำเพิ่มเติมว่า ถนนในซอยบ้านดอลาเป็นถนนสาธารณะที่เทศบาลตำบลลำลูกกาได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน แต่เมื่อมีการร้องเรียนจึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยนำหินคลุกที่ได้จากการขุดถนนเพื่อจะทำถนนคอนกรีตถนนหน้าเทศบาลมาถมถนนในซอยไปก่อน โดยถมเฉพาะที่เป็นหลุมบ่อช่วงท้ายซอย จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑๐ ถึงคนที่ ๑๓ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ได้อ่านข้อความตามที่ปรากฏในภาพถ่ายประกอบคำร้องแล้ว มิได้มีผลการจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกร้องที่ ๑

เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ถูกร้องที่ ๑ ได้ใช้บัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “เอ ปทุม” โพสต์ข้อความว่า “#นายกแสน : ส่งเจ้าหน้าที่ : นำหินคลุก : มาลง #ซอยถนนบ้านดอลา : เพื่อสะดวกต่อการเดินทางเข้าออก (เนื่องจากถนนเดิมเป็นหลุม เป็นบ่อ และมีน้ำขัง : มี #ผู้ใหญ่อัสมี หมู่ ๑๙ ลงดูแลเจ้าหน้าที่ ณ (#ชุมชนบัยติเราะห์มานคลองสามวา) ประสานงานโดย #เอ\_ปทุม : #บังฟักเจ็ดประจันบาน #ทีมงานนายกแสน” พร้อมกับภาพถ่ายที่มีผู้ถูกร้องที่ ๑ อยู่ในบริเวณที่มีการซ่อมแซมถนนดังกล่าว ซึ่งจากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๕ คนที่ ๘ และคนที่ ๙ ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา และปลัดเทศบาลตำบลลำลูกกา ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า เทศบาลตำบลลำลูกกาเป็นผู้ดำเนินการนำหินคลุกไปซ่อมแซมถนนตามที่ได้รับการร้องขอจากประชาชน มิใช่การดำเนินการโดยผู้ถูกร้องที่ ๑ แต่อย่างใด และเมื่อพิจารณาข้อความดังกล่าวแล้วเป็นเพียงการบอกกล่าวหรือแจ้งเหตุการณ์เท่านั้น ซึ่งผู้ถูกร้องที่ ๑ ให้ถ้อยคำยืนยันว่า ได้โพสต์ข้อความและภาพถ่ายดังกล่าว เนื่องจากผู้ถูกร้องที่ ๑ เป็นทีมงานของนายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา และทราบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยบ้านดอลาได้รับความเดือดร้อนในการใช้ถนนในช่วงที่มีน้ำท่วมหรือฝนตกหนัก จึงแนะนำให้ประชาชนไปแจ้งสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ประกอบกับพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑๐ ถึงคนที่ ๑๓ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ได้อ่านข้อความตามที่ปรากฏในภาพถ่ายประกอบคำร้องแล้ว มิได้มีผลเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกร้องที่ ๑ การโพสต์ข้อความดังกล่าวจึงไม่ถึงขนาดเป็นการหลอกลวง หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่า มีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกร้องกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ (๒) และ (๕) ตามคำร้อง

จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

อภิพร บุณยประคอง

(นายอิทธิพร บุญประคอง)

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง